

Kỳ vọng những vấn đề sau chất vấn sẽ được giải quyết triệt để

(Tiếp theo và hết)

BÀI 8: TĂNG CƯỜNG NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Hiện nay, tuyến y tế cơ sở, biên chế đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, cơ sở vật chất xuống cấp, định mức cấp thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) tại trạm y tế thấp, do đó không bảo đảm cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân tại trạm, người bệnh phải lên tuyến trên để điều trị, dẫn đến quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Giải pháp của các ngành tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng trên? Đây là vấn đề nóng được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tại kỳ họp thứ sáu, cũng là nội dung được rất nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị.

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tính đến hết ngày 30/12/2021, 100%

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Mặc dù công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được coi là trọng tâm của ngành y tế nhưng tuyến y tế cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn, cán bộ y tế còn thiếu về số lượng, năng lực còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu so với quy định. Vì vậy, trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát hiện trạng tại các cơ sở y tế cơ sở như cầu đầu tư xây dựng, cải tạo; rà soát, xác định rõ cần cứu, lý do đề xuất, quy mô phù hợp với cơ sở chức năng, nhiệm vụ, định mức và kế hoạch phát triển của đơn vị; tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh đưa vào dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực y tế với tổng kinh phí 285,45

tỷ đồng (trong đó đề nghị ngân sách tỉnh cấp 262,35 tỷ đồng, kinh phí đối ứng từ nguồn vốn của đơn vị và nguồn vốn hợp pháp khác là 23,1 tỷ đồng). Sau khi được bố trí nguồn vốn, các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã sẽ được đầu tư xây dựng khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Về nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, theo đồng chí Giám đốc Sở Y tế, hơn 1 năm qua Sở đã tập trung chỉ đạo 100% cơ sở y tế xây dựng đề án vị trí việc làm, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, các cơ sở y tế đã xây dựng khung năng lực vị trí việc làm, Sở Y tế đã phê duyệt. Trên cơ sở đó, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng bác sĩ và cán bộ y tế cho các đơn vị

đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Sở đã trình Sở Nội vụ thẩm định và đã ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức trạm y tế xã, phường, thị trấn năm 2023 với 250 chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023 với 32 chỉ tiêu. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, Sở Y tế tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; tuyển dụng, đào tạo, có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với bác sĩ làm việc để tăng cường phát triển kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh. Sở sẽ phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xây dựng lại đề án vị trí việc làm theo thông tư Bộ Y tế mới ban hành. Trên cơ sở đó, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng bác sĩ và cán bộ y tế cho các đơn vị

y tế tuyến cơ sở bảo đảm đủ bác sĩ làm việc, đặc biệt quan tâm tuyển dụng bác sĩ cho các trạm y tế chưa có bác sĩ. Cùng với đó, Sở Y tế chủ động điều chuyển bác sĩ ở những trạm y tế có 2 bác sĩ trở lên về các trạm y tế chưa có bác sĩ; xây dựng kế hoạch đào tạo bác sĩ liên thông cho đội ngũ y sĩ đa khoa trong ngành y tế và điều chuyển tới làm việc tại các trạm y tế chưa có bác sĩ; cử các bác sĩ bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố luân phiên làm việc tại các trạm y tế. Tổ chức thực hiện hiệu quả đề án "Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường, thị trấn 2019 - 2025". Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, giữ chân bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã.

Về vấn đề cấp thuốc BHYT tại trạm y tế, theo đồng chí Giám đốc Sở Y tế thì Sở đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thành lập thực hiện danh mục thuốc BHYT theo quy định của Bộ Y tế. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản quy định cụ thể về định mức chi phí thuốc tại trạm y tế mà bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố cần cứ trên tình trạng cơ sở vật chất, trang



Khám bệnh cho người dân tại Trạm y tế xã Thụy Liên (Thái Thụy).

thiết bị y tế, năng lực và chứng chỉ hành nghề của cán bộ y tế tại trạm y tế để ký hợp đồng khám chữa bệnh với BHXH huyện, thành phố và danh mục kỹ thuật có thể thực hiện được tại trạm y tế đó, kèm theo sẽ là danh mục thuốc sử dụng theo danh mục kỹ thuật tại trạm y tế theo Thông tư số 30 của Bộ Y tế. Thực tế hiện nay 70 - 80% người bệnh đến khám chữa bệnh tại trạm y tế muốn được cấp thuốc điều trị không lây nhiễm nhưng theo quy định tại Thông tư số 30 của Bộ Y

quy định được cấp cho trạm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, tạo điều kiện cho người bệnh có thể BHYT tăng cường tiếp cận thuốc điều trị tại tuyến y tế cơ sở, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Tuy nhiên, hiện nay không có văn bản quy định cụ thể về định mức chi phí thuốc tại trạm y tế mà bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố cần cứ trên tình trạng cơ sở vật chất, trang

thiết bị y tế, năng lực và chứng chỉ hành nghề của cán bộ y tế tại trạm y tế để ký hợp đồng khám chữa bệnh với BHXH huyện, thành phố và danh mục kỹ thuật có thể thực hiện được tại trạm y tế đó, kèm theo sẽ là danh mục thuốc sử dụng theo danh mục kỹ thuật tại trạm y tế theo Thông tư số 30 của Bộ Y tế. Thực tế hiện nay 70 - 80% người bệnh đến khám chữa bệnh tại trạm y tế muốn được cấp thuốc điều trị không lây nhiễm nhưng theo quy định tại Thông tư số 30 của Bộ Y

MẠNH CƯỜNG - THU HIỀN

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

Chuyển đổi số tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Xác định chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện phương thức quản lý điện tử, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa.



Đến nay, toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Bình đều được số hóa.

Chi cục Hải quan Thái Bình hiện đang làm thủ tục hải quan cho gần 500 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động theo các loại hình kinh doanh, gia công, sản xuất hàng xuất khẩu và chế xuất, trong đó có 250 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên. Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Đến nay, toàn bộ quy trình xử lý thủ tục hải quan tại Chi cục đều được số hóa, chính vì thế doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch với cơ quan hải quan ở bất kỳ đâu mà không cần phải đến trụ sở của Chi cục. Với hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS được áp dụng từ năm 2014, trung bình 1 ngày, Chi cục giải quyết khoảng 300 - 500 hồ sơ xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong đó số vụ lưỡng xanh sau khi khai quan đầy đủ, chỉ mất vài giây là có thể thông quan ngay. Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Thái Bình còn tăng cường hỗ trợ giải đáp các vướng

- Năm 2023, Chi cục Hải quan Thái Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn 2.800 tỷ đồng;
- Đến ngày 14/7/2023, tổng số thu của Chi cục đạt hơn 940 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2022.
- 6 tháng đầu năm, Chi cục đã tiếp nhận hơn 1.200 hồ sơ thủ tục hành chính (268 hồ sơ trực tuyến và 945 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính), trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

mắc của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả bằng các hình thức như: trả lời bằng văn bản, zalo, điện thoại...; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thông qua hệ thống trực tuyến, giảm thiểu giải quyết hồ sơ giấy đồng thời thường xuyên rà soát, nâng cao hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, toàn ngành đã cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến; từ đó tạo nhiều thuận lợi cho doanh

nh nghiệp được thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thông quan hàng hóa; nộp thuế, phí, lệ phí; thủ tục với phương tiện vận tải đường biển bằng phương thức điện tử (qua mạng internet). Cùng với việc đẩy mạnh số hóa trong xử lý thủ tục hải quan, thời gian qua, Chi cục Hải quan Thái Bình còn chủ động đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, đồng thời trọng thực hiện hải quan

điện tử toàn phần. Đến nay, 90% các báo cáo của Chi cục được thực hiện trên hệ thống cloud office - là hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và chuyên nghiệp, được thiết kế một cách khoa học với đầy đủ chức năng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, điều hành công việc trực tuyến trên mạng máy tính; thực hiện báo cáo trên hệ thống nghiệp vụ thông quan điện tử với các đề xuất kiểm tra thực tế hàng hóa, mang hàng về bảo quản, lấy mẫu phân tích phân loại và thực hiện báo cáo trên hệ thống quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng với các đề xuất kiểm tra cơ sở sản xuất, báo cáo quyết toán của doanh nghiệp... Ngoài ra, Chi cục Hải quan Thái Bình còn triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu cho các doanh nghiệp như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới, kế hoạch chuyển đổi số của ngành hải quan; đối thoại thường niên với doanh nghiệp, trên cơ sở đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế.

Với phương châm "tận tình hướng dẫn - thái độ lịch sự - tác phong nhanh nhẹn", thời gian tới, Chi cục Hải quan Thái Bình bám sát chỉ đạo của ngành, tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên, bảo đảm làm chủ được công nghệ thông tin trong kế hoạch chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cập nhật tờ khai, số liệu, truyền tin đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý rủi ro của ngành...

MINH HƯƠNG



Nông dân các địa phương tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ.

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa

Hiện nay, hầu hết các trà lúa vụ mùa năm 2023 đang ở giai đoạn cuối để nhánh, đứng cái, làm đòng. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa mùa xuất hiện tình trạng sâu bệnh hại, nông dân cần tập trung phòng, trừ.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 75.033ha. Sau đợt mưa cuối tháng 7, đầu tháng 8 đến nay, lúa mùa phát triển khá thuận lợi. Trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đứng cái đến làm đòng, lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn cuối để nhánh đến phân hóa đòng. Dự kiến đến ngày 31/8, toàn tỉnh có khoảng 5.500ha lúa mùa trở bông, tập trung tại các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư. Lúa trở bông tập trung từ ngày 10 - 20/9. Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay trên đồng ruộng sâu cuốn lá nhỏ có 2 cao điểm gây hại: cao điểm 1 sâu non nở rộ từ ngày 10 - 14/8, mật độ phổ biến 20 con/m², nơi cao từ 40 - 60 con/m², cục bộ từ 100 - 150 con/m² gây hại lá đòng, là công năng lúa mùa trà sớm trở bông ngày 31/8 ở các huyện phía Bắc và những diện tích chân quanh ven làng, vùng có mật độ sâu cao với diện tích khoảng 4.000ha tập trung chủ yếu ở huyện Hưng Hà và Đông Hưng. Cao điểm 2 dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 18 - 25/8. Dự báo mật độ sâu non trung bình 100 - 150

con/m², nơi cao 300 - 400 con/m², cục bộ trên 600 - 800 con/m², sâu non gây hại trên diện rộng toàn tỉnh, gây hại lá đòng và lá công năng trên các trà lúa. Thời điểm hiện nay, Hưng Hà đang là điểm nóng của sâu cuốn lá nhỏ. Sâu xuất hiện ở diện tích gieo cấy trà sớm với gần 3.000ha, mật độ trung bình từ 60 - 80 con/m², nơi cao 100 con/m², cá biệt đạt 150 con/m². Ông Đỗ Hoài Linh, Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Do thời tiết thuận lợi, sâu đang tăng nhanh về số lượng, mật độ sâu cao gấp 4 lần cùng kỳ nhiều năm. Đây là giai đoạn quan trọng trong sinh trưởng của lúa nên không thể lơ là. Trạm đã có thông báo tới các địa phương phát động đợt phun thuốc từ ngày 12 - 14/8. Nếu không được phòng, trừ quyết liệt, kịp thời, sâu sẽ tiếp tục phát sinh, phát triển và gây hại, làm bạc trắng bộ lá, ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của cây lúa.

Tại huyện Đông Hưng, ngoài việc tuyên truyền cho nông dân bón phân đồng cho lúa mùa trước khi bước vào giai đoạn phân hóa đòng, những diện tích lúa trở bông trong tháng 8, vùng chân quanh ven làng, diện tích lúa xanh tốt... tập trung ở các xã: Đông Xá, An Châu, Đông Vinh, Đông Phú... sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 cũng ra rộ. Bà Phạm Thị Thủy, nông dân xã Đông Vinh lo lắng: Thời tiết xuất hiện nắng mưa xen kẽ, lúa được cung cấp thêm lượng đạm tự nhiên, xanh tốt hơn sẽ "kích" quá trình đẩy sức vào nhộng và vũ hóa của pha trưởng thành, chuẩn bị cho lúa sâu thứ 5, tấn công trực tiếp vào lá đòng. Điều đáng nói, sâu rải lúa, xen gối lúa ngay trong từng vùng, từng thôn khiến cho công tác phòng, trừ của bà con thêm phần khó khăn. Cùng với thời tiết nắng mưa xen kẽ trong thời gian ngành chuyên môn khuyến cáo phun trừ khiến hiệu quả thuốc không cao. Bà Vũ Thị Nhuệ, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đông Hưng cho biết: Cần cứ vào diễn biến sâu trên đồng ruộng, Trạm đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ. Ngoài ra, sâu đục thân hai chấm ra rải rác,

có khả năng gây hại cục bộ cho diện tích lúa trở bông trong tháng 8; rầy phát sinh sớm và gia tăng mật độ nhanh. Bệnh khô vằn cũng phát sinh sớm so với cùng kỳ nhiều năm, tỷ lệ bệnh nơi cao từ 5 - 7%. Do đó, Trạm khuyến cáo các địa phương phun kết hợp sâu đục thân cho diện tích trở bông trong tháng 8. Ngoài ra, phun trừ rầy khi mật độ trên 800 con/m², bệnh khô vằn khi tỷ lệ bệnh trên 5%. Cao điểm 1 của sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 tuy chỉ xuất hiện, gây hại cục bộ trên lúa trà sớm nhưng cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát đồng ruộng, kịp thời kiểm tra tình hình sinh trưởng, xác định thời gian trở bông của từng trà lúa, từng giống để có các biện pháp chỉ đạo phù hợp, bảo đảm hiệu quả phòng, trừ, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi trường. Cao điểm 2 với mật độ sâu cao, dự kiến gây hại trên diện rộng, ngành nông nghiệp đang tiếp tục theo dõi, giám sát từ đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

NGÂN HUYNH